



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘

โทร. ๐ ๗๖ ๓๙๐ ๔๔๑

ที่ ๐๐๒๓.๑๔๔/๕๐

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของ ภ.๘ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ภ.๘

เรียน ผกก.๕๖ บก.อก.ภ.๘

ด้วย ภ. ๘ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ภ.๘ ประกอบด้วยรถยนต์จำนวน ๑๐ คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไม้ขาว ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผอ.๔ บก.อก.ภ.๘ จึงขอส่งประกาศ ดังกล่าว มาเพื่อลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ภ.๘ ให้ ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ

พ.ต.ท.หญิง

(ปริญา สุป็นดี)

รอง ผกก.๑ รรท.ผกก.๕๖ บก.อก.ภ.๘



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค ๘ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของตำรวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วยรถยนต์จำนวน ๑๐ คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไม้ขาว ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียดและลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมไม้ขาว ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำบลไม้ขาว อำเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากรและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดทันที โดยส่งมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๘ ซึ่งจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๓. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องทำการขนย้าย ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อทอดตลาดได้ ออกจากพื้นที่ ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ จะขายรถยนต์ จำนวน ๑๐ คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน และถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้เห็นประจักษ์แล้วถึงสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


๕. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะทำการขายตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗ และทางราชการจะมอบหลักฐานให้ผู้ประมูลผู้ราคาที่ได้ชำระเงินครบถ้วน นำไปติดต่อโอนทะเบียน ที่ฝ่ายปฏิบัติการ ๒ กองปฏิบัติการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้รับโอนต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาการขายทอดตลาดยานพาหนะดังกล่าวทราบ
โดยทั่วกัน และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ
ตำรวจภูธรภาค ๘ โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๓ ๘๓๕๔ ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.police8.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจตรี



(ชลิต ถิ่นธานี)

รองผู้บัญชาการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘